

Cách làm trong nước hồ cá ngoài trời

Với những bể cá ngoài trời, tình trạng rêu xanh xuất hiện là điều không hiếm gặp. Những người không có kinh nghiệm càng vệ sinh, cọ rửa thì rêu càng xuất hiện nhiều hơn. Lý do vì bào tử rêu không bị mất đi trong nước và phát triển rất mạnh. Đặc biệt nếu anh em chơi cá Koi thì điều này vô cùng tệ hại. Hồ cá của bạn sẽ mất đi hoàn toàn vẻ đẹp của nó, ngoài ra ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường của cá..

Hạn chế ánh nắng trực tiếp

Ánh nắng trực tiếp là một trong những nguyên nhân chính giúp rong rêu phát triển thuận lợi. Bể cá nên có mái che hoặc đặt ở những khu vực tránh được ánh nắng tối đa.

Căn chỉnh lượng thức ăn

Trong quá trình cho ăn, bạn cần căn chỉnh và cho cá ăn vừa đủ, tránh không cho cá ăn quá nhiều làm phát sinh thức ăn dư thừa làm đục bể. Đây cũng là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời kích thích sự phát triển của rong rêu.

Thay nước định kỳ

Cần thay nước thường xuyên theo định kỳ nhất định. Bởi nước để lâu ngày đã tích tụ nhiều dinh dưỡng, thúc đẩy sự phát triển của rong rêu. Thay nước đều đặn còn giúp cá có môi trường sống an toàn và sạch sẽ hơn, hạn chế và phòng tránh được nhiều bệnh truyền nhiễm.

Nuôi cá dọn bể

Trong hồ cá ngoài trời nên nuôi thêm cá dọn bể ngoài các loài cá cảnh. Cá dọn bể rất thích ăn rong rêu nên chúng được coi như một máy lọc sống, giúp bể cá trong sạch hơn.

Lắp đặt máy lọc

Máy lọc hiện nay có nhiều loại từ lọc sinh học, hóa học cho đến lọc cơ học. Lọc sinh học an toàn và được nhiều người lựa chọn nhất, nó có thể xử lý được các chất độc hại gây nguy hiểm cho đàn cá.

Ngoài ra, hiện nay xuất hiện thêm dòng máy lọc tích hợp UVC có khả năng kháng khuẩn, giúp diệt rêu tảo khá hiệu quả. Mặc dù kháng khuẩn, diệt rong rêu nhưng thiết bị này vẫn giữ lại được các vi sinh có lợi cho nước.

Vệ sinh định kỳ

Ngoài các biện pháp trên, với bể cá ngoài trời, bạn nên thả thêm cây thủy sinh như bèo hoặc lục bình với số lượng vừa đủ sẽ có tác dụng hút bụi bẩn. Dưới đáy bể có thể lót thêm lớp đá sỏi để hạn chế rêu tảo phát triển.

Nói chung, nuôi cá trong bể ngoài trời không cần chăm sóc quá nhiều và tỉ mỉ như với bể thủy sinh trong nhà. Tuy vậy, hạn chế lớn nhất của bể ngoài trời đó là dễ bị đục, rêu tảo bám vào thành làm ảnh hưởng tới chất lượng môi trường của đàn cá. Khi gặp hiện tượng này, bạn cần xử lý nhanh chóng bằng việc áp dụng những biện pháp an toàn và phù hợp nhất